

BÁO CÁO**Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 12
và một số hoạt động trọng tâm trong tháng 01 năm 2022**

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2021, cụ thể sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN

Trong tháng 12/2021, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên Trà Vinh ổn định; sống có lý tưởng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội phát động như: tuyên truyền và tham gia các đội hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trực chốt kiểm soát y tế, hỗ trợ tiêm vắc xin cho người dân và vận động quà hỗ trợ người dân, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh còn quan tâm đến một số vấn đề dư luận trên mạng xã hội như: lừa đảo, bịa đặt, sai sự thật qua mạng xã hội, các thông tin liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng và các vấn đề thừa kiện liên quan đến từ thiện, việc cách chức, kỷ luật Đảng đối với nhiều cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, vấn đề học sinh trở lại học trực tiếp. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn quan tâm, lo lắng đến tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng tăng các ca F0 trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

- Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn cấp tỉnh năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Hội thi với sự tham gia của 23 thí sinh là Báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện. Hội thi đã góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyển chọn những báo cáo viên xuất sắc; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

- Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn cán bộ phụ trách thiếu nhi và Ban Chi huy Liên đội năm học học 2021 – 2022. Có 95 học viên là các cán bộ làm công tác thiếu nhi, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các huyện, thị, thành đoàn (chuyên trách). Nội dung lớp tập huấn gồm: phương pháp tổ chức các hoạt động Đội cho học sinh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; cách thức tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trên không gian mạng; tâm lý – lứa tuổi học sinh, đội viên. Phát huy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề của trẻ em.

- Tổ chức vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. Kết quả, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải cao gồm 02 giải I, 04 giải II, 06 giải III, tổng giá trị khen thưởng 24 triệu đồng.

- Tổ chức Chương trình diễn đàn, tọa đàm, đối thoại về vấn đề Khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên (hình thức trực tuyến). Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; các thanh niên khởi nghiệp thành công; đoàn viên thanh niên và các ý tưởng, dự án tiêu biểu đạt giải cao trong Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao nguồn vốn vay hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Dự án Mật Hoa dừa Sokfarm trị giá 800 triệu đồng (do Trung ương Đoàn hỗ trợ).

- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình tọa đàm trực tuyến “*Thắp sáng ước mơ hoàn lương*” tại điểm cầu cấp tỉnh và 18 điểm cầu trực tuyến cấp huyện, thông qua Chương trình các đại biểu đã được nghe báo cáo một số mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 05 mô hình của các huyện gồm: huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Càng Long và thị xã Duyên Hải.

- Tham gia Chương trình giao lưu Sáng tạo trẻ cụm đồng bằng Sông Tiền năm 2021 do Tỉnh đoàn Tiền Giang đăng cai tổ chức. Tham gia chương trình các đại biểu đã được nghe những chia sẻ về các ý tưởng khởi nghiệp đã được hiện thực hóa thành công và đang duy trì hiệu quả.

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh đoàn và các điểm cầu lẻ tại các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, có 37 cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tham gia.

- Phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam chọn huyện Trà Cú làm điểm tổ chức Ngày hội kết nối trái tim tình nguyện với chủ đề Trà Cú Yêu Thương. Tại ngày Hội, đã trao biểu trưng các nguồn lực gồm: 300 phần quà học sinh, 100 thùng nước tăng lực, 20 xe đạp, 10 suất học bổng (01 triệu đồng/suất), 50 phần quà cho gia đình khó khăn (740.000 đồng/phần), 01 sân chơi thiếu nhi, 02 km “*Thắp sáng đường quê*”, 200 bộ đồ bảo hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 05 thùng khẩu trang y tế, 100 túi thuốc điều trị F0... với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng.

- Tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh đoàn và các điểm cầu lẻ tại các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, có gần 500 cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở tham gia.

- Thăm, tặng quà động viên và trao thư khen cho 10 tình nguyện viên của Đội hình Thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ hỗ trợ kiểm tra y tế tại chốt cầu Cổ Chiên và cầu Mây Túc. Tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao 10 phần quà

gồm: áo thun Thanh niên, nước uống tăng lực, nước rửa tay sát khuẩn, thuốc vitamin C. Tổng trị giá các phần quà 3 triệu đồng.

- Tổ chức lớp tập huấn “*Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường năm 2021*” cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các Bí thư Chi đoàn cơ sở bằng hình thức trực tuyến, có 300 cán bộ đoàn tham gia. Thông qua lớp tập huấn các học viên đã được chuyên gia các vấn đề về công nghệ xử lý môi trường, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón và thức ăn chăn nuôi; Luật Bảo vệ môi trường; Quyền lợi của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường các cấp.

- Phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Hội Nông dân tỉnh, Công ty Cổ phần GREEN FEED Việt Nam tổ chức chương trình “*Tiếp sức nhà nông*” tại huyện Cầu Kè, qua đó đã trao vốn vay cho 40 nông dân gặp khó khăn trong sản xuất với tổng giá trị 920 triệu đồng (trong đó vốn vay không lãi suất là 20 triệu đồng/nông dân và phiếu thức ăn chăn nuôi 03 triệu đồng/nông dân). Ngoài ra còn trao 40 suất học bổng (01 triệu đồng/suất) cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con của các hộ nông dân tham gia chương trình.

*** Hoạt động của Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh:**

- Tổ chức cuộc thi viết bài cảm nhận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 496 em tham gia gửi bài dự thi. Kết quả Ban Tổ chức trao 26 giải thưởng cho các thí sinh đạt kết quả tốt.

- Tổ chức liên hoan Tiếng hát thanh thiếu nhi “*Giai điệu trẻ*”, đối tượng tham gia là Thanh thiếu nhi có độ tuổi từ 8 đến 30 đang sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, có 158 clip tham gia dự thi. Kết quả Ban Tổ chức trao 32 giải thưởng cho các thí sinh đạt kết quả tốt.

- Tổ chức 04 chương trình “*Học làm người có ích*”, hướng dẫn các em tính tự lập, có tinh thần chủ động tự chăm sóc bản thân mình; cũng như giúp đỡ việc nhà cùng với gia đình; kỹ năng phòng vệ chính đáng; tổ chức Mini Game về kiến thức được học. Được công chiếu trực tiếp trên trang Fanpage Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi và cổng thông tin Tỉnh đoàn Trà Vinh, thu hút 7.843 lượt em vào xem.

- Đăng tải trên facebook Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi 02 Infographic với nội dung: Xây dựng kỹ năng sống khi trẻ bắt đầu đi mẫu giáo; Chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà; tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với 04 clip nội dung “*Phòng chống các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm và bạo lực học đường*”, thu hút 3.345 lượt vào xem.

- Duy trì 03 lớp đào tạo năng khiếu: thanh nhạc, khiêu vũ, rèn chữ đẹp hình thức học phát trên khung giờ nhất định trên trang fanpage của Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi, thu hút 5.912 lượt em vào học.

- Phối hợp với Ban Phong trào Tỉnh đoàn tổ chức trao giải Liên hoan nhóm nhảy thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh năm 2021, có 05 giải (01 giải A, 02 giải

B và 02 giải C); Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức trao giải hội thi khéo tay hay làm “*Bàn tay xinh*”, có 15 clip đạt giải (08 clip tiểu học, 07 clip THCS).

- Chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo cho các em thiếu nhi ngoài tỉnh trở về, Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi vận động các mạnh thường quân trao tặng 200 kg thanh long cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến, trị giá khoảng 3 triệu đồng.

- Hỗ trợ chỗ nghỉ tại Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi cho 60 tình nguyện viên, cán bộ Công an, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động thành phố Trà Vinh tham gia tuần tra phòng chống dịch Covid-19.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12/2021 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Kỷ niệm 33 năm Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12); 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12); Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (09/12); tuyên truyền, chia sẻ những thông tin tích cực từ các cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Trà Vinh; tuyên truyền về các nội dung, biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên trang Website, Zalo, Facebook của đoàn;... kết quả có trên 2.240 bài đăng và chia sẻ, có 430.629 lượt ĐVTN theo dõi.

- *Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi:* tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) với hình thức trực tuyến; Tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN và học sinh nâng cao nhận thức phòng, chống các tệ nạn xã hội, ma túy, tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại rượu, bia, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em được 175 cuộc có 55.428 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

- *Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”:* Tập trung tuyên truyền trong ĐVTN và học sinh về pháp luật của Nhà nước trong đó chú trọng Luật thanh niên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật trẻ em; phát động đoàn viên thanh niên thực hiện cuộc vận động “*Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông*”, đưa nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt lệ của Đoàn, Hội để tăng cường ý thức chấp hành Luật giao thông cho ĐVTN; tuyên truyền cho thanh niên không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; chỉ đạo 100% Đoàn xã, thị trấn phối hợp cảm hóa, giúp

đờ thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ... kết quả tổ chức được 348 cuộc, thu hút trên 17.074 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

2. Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên

- Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "*Tuổi trẻ Trà Vinh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19*" kết quả đã vận động hỗ trợ trên 6 tấn nhu yếu phẩm (gạo, trứng, rau, củ, quả,...), vật tư y tế (nước rửa tay sát khuẩn, đồ bảo hộ,...) cho các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh và 5.045 suất ăn cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trị giá 128 triệu đồng. Ngoài ra các cấp bộ Đoàn còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 3.013 phần quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trị giá trên 307,52 triệu đồng.

- Chương trình "*Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch*": Nhằm chung tay chia sẻ với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các em thiếu nhi là con của người lao động bị mất việc làm. Kết quả các cơ sở Đoàn đã vận động được: 30 thùng sữa, 2.297 phần quà, 4 tivi, 700 sim 4G cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, các em thiếu nhi đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, khu phong tỏa tại các địa phương và các bệnh viện dã chiến. Tổng kinh phí 284,7 triệu đồng.

- Các Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị, thành đoàn tiếp tục tham gia hỗ trợ đo thân nhiệt, ghi thông tin tại các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh, có 11.138 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong tháng có 18.379 lượt tình nguyện viên tham gia các đội hình chuyên hỗ trợ công tác hậu cần trong các bệnh viện dã chiến; đi chợ thay; vận chuyển lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm; hỗ trợ lực lượng y tế test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng; tuyên truyền bằng loa di động trên các tuyến đường liên ấp, liên xã; tham gia cùng với lực lượng chức năng tuần tra trên các tuyến đường tại địa phương.

3. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

- Công tác bồi dưỡng kết nạp thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn, Hội, quan tâm tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn được các cấp bộ đoàn, hội quan tâm thực hiện. Trong tháng 12 qua các hoạt động phong trào đã kết nạp mới 395 đoàn viên tổng số đoàn viên trên địa bàn tỉnh hiện nay là 47.297 đoàn viên; tổng số Hội viên hiện nay là 61.972 Hội viên.

- Thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc *cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội*. Cán bộ đoàn các cấp tham dự được 225 cuộc sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm, có 2.418 cán bộ, ĐVTN tham gia.

IV. MỘT SỐ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG THÁNG 01/2022

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 - Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 gắn phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày chín tháng giêng.
 - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân:
 - + Tổ chức các hoạt động “Xuân tình nguyện 2022”.
 - + Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi nhân dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Chia sẻ cùng em thơ.
 - + Thăm, tặng quà thanh niên công nhân và sinh viên xa quê không về quê ăn Tết.
 - + Tổ chức Tết Trồng cây năm 2022.
 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước (12/01/1967-12/01/2022).
 - Tiếp tục tổ chức quay video clip sân chơi “Học làm người có ích” và phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh “Sân chơi tuổi thơ” năm 2021.
 - Tổ chức hoạt động sân chơi định kỳ và các lớp đào tạo năng khiếu năm 2021.
- Trên đây là báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 12 và một số hoạt động tập trung trong tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.*

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BT TW Đoàn;
- Ban Công tác thiếu nhi TWD;
- VP TW Đoàn I,II;
- Ban Thanh niên Nông thôn TW;
- Đ/c Trưởng BDV TU;
- VP.TU, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh;
- Phòng Đoàn thể (BDV Tỉnh ủy);
- TT TĐ, Các ban TĐ, TT SHTTN;
- Huyện, thị, thành đoàn và ĐTT;
- Lưu VT, TCKT.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA**



Handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Thị Cẩm Hương